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บทบรรณาธิการ

จากการประกาศในราชกิจจานเุบกษา			ท�าให้ประเทศไทยถอืได้ว่าเป็นชาตแิรกในภมูภิาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้		ที่อนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้		

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หลายประเทศทั่วโลก	 	 	 ได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้

ประชาชนใช้กัญชาและพืชกระท่อม		เพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและประโยชน์ในทางการแพทย์ได้	

	 หากกล่าวย้อนกลับไป		ประเทศไทยว่าด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ		พ.ศ.	2522		

ได้มีการแบ่งยาเสพติดให้โทษออกเป็น	 5	 ประเภท	 เพื่อประโยชน์ในการก�าหนดวิธีการควบคุมที่แตกต่างกัน

ออกไปตามความเหมาะสม	 	 เน่ืองจากแต่ละประเภทมีอันตรายและความจ�าเป็นในทางการแพทย์ไม่เหมือน

กัน	โดย‘กัญชา’	นั้นจัดอยู่ในประเภท	5	ของยาเสพติดให้โทษ		ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับพืชกระท่อม	พืชฝิ่น	และ

พืชเห็ดขี้ควาย	 	 ซึ่งมีโทษทางอาญากับผู้เสพและผู้ครอบครอง	 	 และไม่มีการอนุญาตให้น�ามาใช้ในทางการ

แพทย์แต่อย่างใด		จะเห็นได้ว่าในช่วง		3	-	4	ปี	ที่ผ่านมา		มีทั้งหน่วยงาน		องค์กรอิสระต่างๆ	รวมทั้งกลุ่ม

คนที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขข้อกฎหมายยาเสพติด		พร้อมผลักดันให้มีการศึกษาวิจัย	‘กัญชา’	เพื่อน�ามาใช้

ทางการแพทย์อย่างเป็นรปูธรรม	จนกระทัง่เมือ่วนัที	่14	ก.พ.	2562	ทีผ่่านมา		ภายหลังทีป่ระชมุคณะกรรมการ

ยาเสพติดให้โทษ	 ได้อนุญาตให้องค์การเภสัชกรรมท�าการปลูกกัญชาทางการแพทย์	 	 พร้อมทั้งได้ลงนามใน

หนังสืออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว		เพื่อให้องค์การเภสัชกรรมได้ด�าเนินการปลูกกัญชาทางแพทย์		ส�าหรับ

เป็นวัตถุดบิน�ามาสกดัเป็นสารสกดักญัชาทางการแพทย์		เพือ่ผลติเป็นผลติภณัฑ์ยาจากกญัชาชนดิน�า้มนัหยด

ใต้ลิ้น	(Sublingual	Drop)	ส�าหรับน�าไปใช้ในการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ร่วมโครงการวิจัย	

	 อย่างไรกต็าม		รฐับาลระบวุ่าการปลดลอ็กนัน้จ�ากดัเฉพาะในส่วนของผูท้ีเ่กีย่วข้อง	คอื	แพทย์และผูป่้วย		

ให้เป็นไปเพื่อการรักษาและใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น		ส่วนพื้นที่ในการปลูกทางคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด	(ป.ป.ส.)	จะพิจารณาก�าหนดร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข		เพื่อระบุว่าใครสามารถน�า

ไปผลิต	 	และน�ามาจากที่ไหน	 	 	ซึ่งทั้งหมดจะมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด	 	ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะต้อง

ประกาศกฎกระทรวงเพื่อมาควบคุมการทดลองใช้อีก	 5	 ปี	 จากนั้นจะมีการทบทวนว่าจะปรับต่อไปอย่างไร		

แม้สงัคมไทยจะยงัไปไม่ถงึขัน้ใช้กญัชาเพือ่การบ�าบดัผูต้ดิยาเสพตดิโดยตรง		แบบทีเ่กดิขึน้ในต่างประเทศแล้ว			

และ	 39	 ปีของการมองกัญชาเป็นยาเสพติดก�าลังจะเปลี่ยนไปอย่างไรยังไม่มีใครจินตนาการออก	 	 แต่อย่าง

น้อย	ภาวะนักโทษล้นคุกและแรงกดดันจากเวทีโลก	ย่อมท�าให้เห็นแรงกระเพื่อมจากภาครัฐได้ชัดเจน
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